

ถ้อยแถลงของราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ต่อกรณีการใช้กัญชาทางการแพทย์

ตามที่ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาของพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา เพื่อเปิดโอกาสให้มีการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์และการศึกษาวิจัย ถือเป็นเรื่องใหม่ที่สามารถมีผลต่อสุขภาพของประชาชนทั้งทางบวกและลบ เกิดข่าวสารการใช้กัญชารักษาโรคแพร่หลายในสังคมตามช่องทางต่างๆ ทั้งของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะในสังคมออนไลน์ คนไข้จำนวนหนึ่งได้แสวงหากัญชามารักษาตนเอง และบอกต่อคนอื่นๆ ทำให้การใช้กัญชารักษาโรคแพร่หลายเป็นวงกว้างในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ได้อยู่ในการดูแลของแพทย์ ซึ่งทำให้ได้รับผลข้างเคียงบางกรณรุนแรงจนต้องไปห้องฉุกเฉิน ประจวบกับช่วงนี้มีการเผยแพร่ข้อเสียของกัญชาในด้านต่างๆ ทำให้แพทย์ที่ไม่เคยเรียนรู้เรื่องนี้อย่างลึกซึ้งซึ่งมาก่อน เกิดความไม่มั่นใจ ไม่กล้าแนะนำ ไม่กล้าใช้กัญชาทางการแพทย์ ส่งผลให้ผู้ป่วยจำนวนมากขาดที่พึ่ง ที่เป็นที่ปรึกษาที่ถูกต้อง ให้คำแนะนำที่ตรงกับภาวะความทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วย

สืบเนื่องจากประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาของพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 มีเจตนารมณ์ในการกำหนดให้รัฐจัด “บริการสุขภาพปฐมภูมิ” ที่มุ่งหมายดูแลสุขภาพของบุคคลในเขตพื้นที่รับผิดชอบในลักษณะองค์รวม ตั้งแต่แรก ต่อเนื่อง และผสมผสานครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพ โดยหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่ประกอบด้วยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ รวมทั้งเชื่อมโยงกับครอบครัว ชุมชนและบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ในระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ จึงเป็นแพทย์ที่ทำงานอยู่ด้านหน้าของระบบบริการสุขภาพ ดูแลสุขภาพประชาชนตั้งแต่ระยะแรก และดูแลอย่างต่อเนื่อง จะมีหน้าที่ให้บริการแก่ผู้ป่วยที่ใช้กัญชารักษาโรค ทั้งที่ได้รับกัญชาทางการแพทย์ตามเงื่อนไขระดับต่างๆตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข โดยแพทย์ผู้ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง หรือให้คำปรึกษาและบริการที่เกี่ยวข้องอื่นๆแก่ผู้ป่วย ครอบครัวและประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย พร้อมสนับสนุนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในการดูแลผู้ป่วย และร่วมศึกษาวิจัยกับเครือข่ายอื่นๆ ในอันที่จะนำมาซึ่งแนวทางที่ถูกต้อง ปลอดภัยสำหรับการใช้กัญชาทางการแพทย์ เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยต่อไป